

ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๓๘๐๓๒



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรื้อแนวทางดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างถึง หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๔ (อย)/๓๐๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ แจ้งว่า กลุ่มจังหวัดฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อดำเนินการโครงการเนรมิตอยุธยาเพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางหลักเข้าสู่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ ๒๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากกลุ่มจังหวัดฯ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนหน่วยงานดำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มจังหวัดฯ จึงขอหารือว่า เทศบาลฯ จะสามารถเป็นหน่วยดำเนินการจัดหาพัสดุแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดฯ เกี่ยวกับการพัสดุและจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัดฯ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและการจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้หรือไม่ อย่างไร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัสดุและการจัดทำนิติกรรมสัญญาของกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ได้กำหนดหลักการพัสดุของกลุ่มจังหวัดว่า “โครงการที่ดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดใด ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดเจ้าของงบประมาณมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น ดำเนินการแทนกลุ่มจังหวัดได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ มีความประสงค์จะเปลี่ยนหน่วยงานดำเนินการโครงการเนรมิตอยุธยาเพื่อความน่าอยู่และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กิจกรรมหลักพัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก กิจกรรมย่อยปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางหลักเข้าสู่นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยให้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยดำเนินการจัดหาพัสดุจัดจ้างแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรณีดังกล่าวมิใช่ปัญหาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

/และ...

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่เป็นปัญหาการปฏิบัติการมอบอำนาจตามประกาศฯ จึงขอให้
กลุ่มจังหวัดฯ หรือไปยังคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ให้ความเห็นด้านการบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัดโดยตรงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๘๘ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖